

อำนาจ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมะเร็ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ นางสาวแจ่มใส เหลืองประเสริฐ	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ นางสาวอังคณา แก้วเกตส์	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๓ นางสาวสรุณา สิงห์เสวก	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๔ นางสาวศลิษา น้อยจัน	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๕ นายกฤษณกรณ์ แผนสมบูรณ์	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ นางสาวบุญธิดา อ้นสายสืบ	ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๒ นางสาวอารีศา คำคำ	ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๑
ลำดับที่ ๓ นางสาวกฤษมา โพธิ์เย็น	ขึ้นบัญชีลำดับที่ ๒

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็
จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วน
ราชการนี้จะต้องไม่มีการโยกย้ายภายในเวลา ๑ ปี

๓. ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อมีการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเดียวกันนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บุชาถ่ายเทศ

(ศุภมงคล บุชาถ่ายเทศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

บุญบงกช/คัด

อำนาจถูกต้อง

(นางบุญบงกช ทองชาติ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ